

Massachusetts: Bầu Cử Cộng Đồng thành công mỹ mãn

Boston 08-09-2015: Tổ chức Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts đã long trọng tổ chức bầu cử cho nhiệm kỳ 12 vào lúc 12:30 Chúa Nhật ngày 09 tháng 08 năm 2015 tại St. Mark School: 1725 Dorchester Ave., Dorchester, MA 02124.



Đồng hương tập trung quanh khu vực chuẩn bị bầu cử - Photo by: Bảo Châu Kelley

Thời VNCH mỗi kỳ bầu cử chúng ta thường được khuyến khích đi bầu với các thành ngữ "đi đông bầu đúng cử xứng" hay "mỗi lá phiếu là 1 viên gạch xây dựng nền Cộng Hoà" cho các cuộc bầu cử có tính cách toàn quốc.v.v...

Tại Massachusetts nơi có người Việt tỵ nạn cộng sản từ 1975 đã sớm hình thành cộng đồng qua các tổ chức tôn giáo, xã hội rồi đến cộng đồng theo tiến trình của sự gia tăng dân số, đóng góp tài năng về chính trị, giáo dục, kinh tế, an ninh... nhất là tái phát triển những khu phố ọp ẹp ở Dorchester, Springfield, Lowell, Worcester... đã khiến cho giới chức chính quyền các cấp ca ngợi và mới đây, Fields Corner của Dorchester đã nổi tiếng là một trong mười khu phố tái phát triển nhất của Hoa-Kỳ, là nơi mà mật độ người Việt sinh sống đông đảo nhất.

Tổ chức CĐVN/MASS đã hình thành và đóng góp chung cho cả cộng đồng người Việt và bản xứ về mọi phương diện như trên. Các thế hệ cao niên hay tuổi trẻ từ 1975 đã góp rất lớn lao trong việc hình thành Tổ chức CĐVN. Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức, Cố Đại Tá Phạm Đổ Thành (Vị Chủ Tịch đầu tiên), Linh Mục Nguyễn Văn Diễm, ông Lê Đăng Ân, ông Trần Vinh Hạnh... là những nhân sĩ đã nhiệt tâm xây dựng nên cộng đồng này.

Cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ 2015-2018 đã được chuẩn bị từ cuối năm 2014. Sau nhiều sự mời gọi của tổ chức CĐVN/MASS, ông Phạm Như Tân đã đảm nhận làm Trưởng Ban Bầu Cử với sự hợp tác của ông Phạm Lê Rô, ông Lê Đạm, ông Nguyễn Văn Hiệp. Ban bầu cử chiếu theo Nội Quy hiện hành đã ra Thông Báo bầu cử, ứng cử, xét đơn, niêm yết danh sách ứng cử viên trên các hệ thống truyền hình, truyền thanh, online và báo Việt ngữ.



Biểu ngữ “Đại Hội Bầu Cử Cộng Đồng Việt Nam nhiệm kỳ 12 MA 8-9-2015 được treo trang trọng giữa Quốc Kỳ Mỹ, Việt trên sân khấu. – Photo by: Bảo Châu Kelley

Tuy Thông Báo về ứng cử đã gọi đi từ tháng 3 năm 2015 nhưng đến ngày hết hạn nộp đơn vào 30/05/2015, chỉ có một liên danh ứng cử chức vụ Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Cộng Đồng và 12 ứng viên cho Hội Đồng Quản Trị! Đồng hương sẽ chọn 10 trong số 12 ứng viên vì chiếu theo Nội Quy thì số thành viên cá nhân chỉ bằng 50 phần trăm tổng số Hội đoàn ghi danh tham gia trong Hội Đồng Quản Trị gồm 19 Hội Đoàn cho nhiệm kỳ này.

Trong tinh thần dân chủ và chiếu theo Nội Quy, cuộc bầu cử phải công khai, dân chủ cho mọi người Việt tại Massachusetts từ 18 tuổi trở lên. Các ứng viên cũng phải là cư dân trong tiểu bang.

Để chọn người tài đức phục vụ cộng đồng, Nội Quy xác định nếu chỉ một liên danh ứng cử thì số phiếu thắng cử phải là 2/3 tổng số cử tri đi bầu. Nếu có hai liên danh hay đông hơn thì tỷ lệ thắng cử chỉ 50% cộng 1. Quy định khắc khe này đã khiến cho nhiều đồng hương lo ngại không ứng cử và cả liên danh ứng cử kỳ này là ông Thân Vĩnh Bảo Toàn, ông Nguyễn Hùng Khang cũng rất lo lắng: Nếu thất cử thì còn ai dám hy sinh nữa để ứng cử phục vụ cộng đồng là việc tình nguyện, ăn cơm nhà vác gà voi?

Cuộc bầu cử bắt đầu đúng 12:30 trưa như trong thông báo là sự kiện đặc biệt vì "không đi trễ không là người Việt-Nam" nhưng hôm nay đồng hương từ Springfield, Worcester, Lowell và các vùng phụ cận Boston đã tham dự đúng giờ vì tầm quan trọng của việc bầu cử Tổ chức CĐVN/MASS. Biểu ngữ "Đại Hội Bầu Cử Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts Nhiệm Kỳ 12" đã được trưng bày trên sân khấu hội trường. Ông Lê Đạm đã phụ trách nghi thức chào cờ Việt, Mỹ và phút mặc niệm trong không khí thật nghiêm trang, đầy đủ ý nghĩa của những người Việt lưu vong tỵ nạn cộng sản. Tiếp theo ông Phạm Như Tân đã khai mạc, đọc các thông báo về Nội Quy, điều lệ bầu cử, giới thiệu 12 ứng cử viên cho Hội Đồng Quản Trị Trung Ương (HĐQTTU) và liên danh ứng cử cho Ban Chấp Hành Trung Ương (BCHTU). Mỗi ứng cử viên của HĐQTTU và BCHTU có thời gian giới hạn để tự giới thiệu và sau đó Ban Bầu Cử dành 30 phút để đồng hương chất vấn các ứng cử viên, nhất là liên danh ứng cử vào BCHTU.

Chiếu theo Điều Lệ Bầu Cử, Chủ Toạ Đoàn gồm Chủ Tịch HDGS là ông Trương Minh Lữ, Chủ Tịch HDQTTU ông Phạm Thanh Khanh và đồng hương đã bầu ông Bùi Hợp tham gia vào Chủ Toạ Đoàn. Đồng hương cũng đã bầu ông Lại Tư Mỹ, ông David Trí Võ vào Ban Giám Sát bầu cử cùng với cô Bùi Kim Khánh của liên danh ứng cử BCHTU. Quý vị này chịu trách nhiệm về tính khách quan, công bằng của cuộc bầu cử.



Lễ chào Quốc Kỳ Mỹ, Việt và phút mặc niệm được cử hành trang trọng trước giờ khai mạc bầu cử. – Photo by: Bảo Châu Kelley

Trước giờ bầu cử bắt đầu, thùng phiếu được trình bày trước đồng hương, phiếu bầu được kiểm soát và đồng hương được hướng dẫn cách bầu phiếu từ hai dãy bàn hai bên hội trường. Mỗi đồng hương phải sắp hàng và nhận 1 phiếu có ghi sẵn danh tánh của các ứng cử viên để "chọn mặt gửi vàng." Phần kiểm phiếu do Ban Giám Sát, Ban Bầu Cử và thêm sự hợp tác của ông Lê Răng (Cựu Chủ tịch Hội Cảnh Sát Quốc Gia Massachusetts) và ông Võ Khôi.



Mười hai ứng cử viên cho Hội Đồng Quản Trị Trung Ương – Photo by: Bảo Châu Kelley



Từ trái sang phải là ứng cử viên Lê Hùng Khang và Thân Vĩnh Bảo Toàn cho chức vị Phó Chủ Tịch và Chủ Tịch Cộng Đồng MA. – Photo by: Bảo Châu Kelley

Sau phần bầu phiếu, phần đếm phiếu rất hồi hộp cho mọi người, không chỉ riêng cho ứng cử viên. Vì Liên Danh ứng cử BCHTU phải đạt được 2/3 số phiếu cử tri hiện diện và 10/12 thành viên cho HDQTTU. Sau gần 90 phút đếm phiếu và ghi phiếu trên 2 bảng ghi danh lớn cho đồng hương theo dõi, kết quả kiểm phiếu đã mang lại niềm vui và niềm tin cho đồng hương: Liên danh ứng cử cho BCHTU đã được tín nhiệm với tỉ lệ 88%, vượt xa tỷ lệ 67% cần thiết để đắc cử. Nếu bỏ đi các phiếu bất hợp lệ thì tỷ số thắng cử này phải trên 90%. HDQTTU cũng đã có 10/12 vị đắc cử với sự tín nhiệm của đồng hương.



Chủ Tọa Đoàn và Ban Giám Sát bầu cử. – Photo by: Bảo Châu Kelley



Đồng hương hăng hái và trật tự xếp hàng bầu cử. – Photo by: Bảo Châu Kelley

Danh sách đặc cử của HĐQTTU: Huỳnh Duyên Trinh-Nguyễn Tấn Toàn-Li Kim Chi-Bryant Trần-Lê Văn Rai-Phạm Hùng-Anna Dương-Nguyễn Quốc Dũng-Nguyễn Vinh Tuyển-Phan Lệ Nga. Danh sách này không theo số phiếu cao thấp mà theo thứ tự thời hạn nộp đơn của các ứng cử viên đến ngày 30 tháng 05 năm 2015. Như thế HĐQTTU sẽ gồm có 10 vị này và sẽ làm việc chung với 19 đại diện của 19 Tổ chức, Hội đoàn gồm có: Chùa Phật Giáo Boston-Hội Diên Hồng Mass-Hội Ái Hữu Không Quân Mass-Liên Minh Dân Chủ Việt-Nam-Hội Cựu SVSQ Võ Bị Đà Lạt-Hội Cựu CSCQ/CTCT Đà Lạt-Hội Cựu SVSQ Thủ Đức Mass-Gia đình Mũ Đỏ New England-Hội Ái Hữu CSQG/VNCH Mass-Phong Trào Giáo Dân Việt-Nam Hải Ngoại cơ sở Boston-Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England-Việt-Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng-Hội Cựu Quân Nhân Công Chức Lowell-Gia đình Hải Quân VNCH New England-Hội Thảm Mỹ Massachusetts Việt-Nam-Lực Lượng Việt-Nam Tự Do-Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Mass-Đảng Dân Tộc Việt-Nam- Trường Huấn Luyện Võ Cổ Truyền Bình- Định.

Như thế Nhiệm kỳ 12 đã được đồng hương tín nhiệm. Sự hài hoà của các tổ chức, hội đoàn, nhân sĩ và các thế hệ tiền bối với giới trẻ sẽ giúp cho Tổ Chức CĐVN/MASS và công tác phục vụ cho đồng hương cũng như mang lại Tự Do, Dân Chủ cho quê hương sớm tốt đẹp hơn.

Nguyễn Thanh Bình và Bảo Châu Kelley từ Level 5 Media.